

# ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุก คัดกรองการบังคับใช้แรงงาน ป้องกันการค้ามนุษย์ มุ่งสู่ทีกีร์ 1

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายมีเอกภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในแรงงานกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานเด็ก แรงงานภาคประมง อาทิตำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรายงานต่างด้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรอง (SOP) ให้เป็นไปตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ



นายสมชาย มรกตศรีวรรณ  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

และเมื่อเร็วๆ นี้ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงาน หรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรายงานต่างด้าวตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน การตรวจคัดกรอง (SOP) ให้เป็นไปตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ โดยได้กำชับให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการในการดูแลคุ้มครองสิทธิแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงานไทย เช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การรักษาพยาบาล การทำประกันสังคม เป็นต้น เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสวัสดิการจากสถานประกอบการอย่างเป็นธรรม และเป็นการป้องกันการเกิดปัญหา

“  
ยกระดับการป้องกัน  
และปราบปรามการค้ามนุษย์  
ของประเทศไทยจะลดระดับลงจาก  
ระดับทีกีร์ 2 ไปสู่ทีกีร์ 1 ต่อไป  
”



การค้ามนุษย์ในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดลำดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่ดีกว่าเดิมอีกด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานนักประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าว เพื่อตรวจคุ้มครองดูแลสิทธิแรงงานของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกับแรงงาน



ไทย โดยมี นายโสภณ มีหอม และนางธัญญา มีหอม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อັນวาพาณิชย์ จำกัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ให้การต้อนรับ ณ บริษัท อັນวาพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 133/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหมู่มัน อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นสถานประกอบการประเภทรีไซเคิล มีลูกจ้างทั้งหมด 90 คน แบ่งเป็น แรงงานไทย 40 คน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 50 คน ขณะที่สถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดร้อยเอ็ด (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565) พบว่า มีสถานประกอบการในจังหวัด จำนวน 109 แห่ง มีลูกจ้าง จำนวน 2,484 คน โดยมีแรงงานต่างด้าว จำนวน 707 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวประเภททั่วไป 132 คน พิสูจน์สัญชาติเดิม 152 คน แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และ MOU จำนวน 409 คน แยกเป็นเมียนมา 84 คน



กัมพูชา 45 คน ลาว 280 คน

นับว่าความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจที่ช่วยกัน ดำเนินการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่เข้มแข็ง รวมทั้งภาคีเครือข่ายการทำงานที่ สอดคล้องกัน มุ่งหวังว่า จะส่งผลให้การยกระดับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทยจะลดระดับลงจากระดับ tiers 2 ไปสู่ tiers 1 ต่อไป